
sþ. 38. Fyrirspurn [38. mál]
til heilbrigðisráðherra um framkvæmd þingsályktunar um fræðslu meðal almennings um
kynferðismál.

Frá Kristínu Halldórsdóttur.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar, sem samþykkt var á Alþingi 19. mars sl., um
fræðslu meðal almennings um kynferðismál?


